



วันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2553

พณ.เล็งชงกชช.ระบายนข้าวเปลือกเหนียว

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในขณะที่ประชาชนที่บริโภคข้าวเหนียว เริ่มประสบปัญหาาราคาข้าวเหนียวแพงขึ้น ดังนั้นเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภครวมทั้งเกษตรกร ทางกระทรวงจึงเตรียมร่วมหารือกับ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน ในการพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ซึ่งอาจจะมีการเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กชช. นำข้าวเปลือกเหนียวในสต็อกรัฐบาลเข้าสู่ตลาด เพื่อบรรจุกองจำหน่ายออกขายให้กับประชาชน ที่มีความต้องการซื้อข้าวในราคาที่ถูกลงกว่าในท้องตลาด ซึ่งคาดว่าจะในเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันข้าวเปลือกเหนียว มีราคาสูงกว่าข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 1,000 - 2,000 บาท โดยข้าวเปลือกเหนียวราคาอยู่ที่ตันละ 15,000 บาท ในขณะที่ข้าวหอมมะลิตันละ 13,000 - 14,000 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวเหนียวในปีนี้ ปรับลดลงมาจากกรณีที่เคยตรกรส่วนใหญ่ หันไปปลูกข้าวหอมมะลิ

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแนะรัฐต้องตัดใจรับขาดทุนระบายนข้าว

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า รัฐบาลไทยนับว่ามีข้าวในสต็อกสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยในปี 53 มีจำนวน 6.29 ล้านตัน ขณะที่เวียดนามซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ สตอกไว้เพียง 1.87 ล้านตัน นับว่าไทยมีข้าวค้างในสต็อกสูงมาก จึงอยู่ที่รัฐบาลจะมีแผนระบายนข้าวในสตอกออกสู่ตลาดอย่างไรบ้าง แต่ข้าวราคาจะผันผวนอยู่ที่นโยบายรัฐของประเทศผู้ขาย โดยการส่งออกข้าวตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ค. มีจำนวน 4.47 ล้านตัน ยังลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -8.05

หากรัฐบาลต้องการระบายนข้าวในสตอกที่มีอยู่จำนวนมาก ต้องเลิกแนวคิดใช้กลไกตลาดมาเกี่ยวโยงกับนโยบายการรับจำนำในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลสร้างดีมานด์เทียมรับซื้อข้าวมาเก็บไว้เพื่อผลักดันให้ราคาสูงขึ้น แต่พอจะขายออกก็เกรงว่าจะขาดทุน ทำให้ต้องดูราคาตลาดเนื่องจากเกรงว่าจะขาดทุน จึงไม่สามารถระบายออกไปได้ แต่รัฐบาลต้องกล้าตัดใจ เพราะคุณภาพข้าวลดต่ำลงหากเก็บไว้นาน เพราะข้าวของภาคเอกชนเมื่อคุณภาพต่ำลงก็ต้องยอมลดราคา ดังนั้นต้องทบทวนนโยบายในการระบายนข้าว หรืออีกทางหนึ่งรัฐบาลควรทยอยขายข้าวออกสู่ตลาดทุกสัปดาห์ๆ ประมาณ 50,000 ตัน ขายอย่างต่อเนื่องตลาดจะซึมซับราคาและทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกไม่กระตุกเหมือนกับการปล่อยข้าวออกว่ารัฐบาลจะระบายนข้าว 1-2 ล้านตัน ซึ่งจะให้ผู้ส่งออกข้าวเก็งกำไรว่าราคาจะลดลงเมื่อไร ขณะที่ระบายสู่ตลาดต่อเนื่องจะมีการปรับตัวรองรับราคาได้

ที่มา สำนักข่าวไทย

เวียดนามฮุบตลาดข้าวหอมมะลิ

หลังจากที่ไทยสูญเสียตลาดข้าวขาวในหลายประเทศให้กับเวียดนาม เพราะข้าวขาวเวียดนามราคาถูกกว่าข้าวไทย ล่าสุดไทยได้สูญเสียตลาดข้าวหอมมะลิให้กับเวียดนามอีกที่ตลาดฮ่องกง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหอมมะลิอันดับสองของไทย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผย ว่าการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปฮ่องกง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิรายใหญ่อันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา พบว่า 6 เดือนแรกของปีนี้ฮ่องกงนำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยประมาณ 84,911 ตัน เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาซึ่งนำเข้าปริมาณ 102,273 ตัน หรือลดลงกว่า 20% ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาลามถึงยุโรป กระทั่งมาถึงฮ่องกงด้วยทำให้คนฮ่องกงประหยัดกันมากขึ้นจึงหันไปบริโภคข้าวที่ราคาถูกจากประเทศเวียดนามและจีน

"ข้าวหอมเวียดนามราคาส่งออกเฉลี่ย 550 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวหอมมะลิของไทยราคาสูงถึง 950 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ห่างกันถึง 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เป็นเหตุให้ผู้บริโภคชาวฮ่องกงหันไปรับประทานข้าวเวียดนาม ส่วนข้าวหอมมะลิของไทยมีราคาสูงเพราะปีนี้ผลผลิตน้อย ราคาประกันข้าวเปลือกหอมมะลีสุงถึงตันละ 15,000 บาท ทำให้ข้าวหอมมะลิส่งออกไทยราคาค่อนข้างสูง"

นายชูเกียรติ กล่าวว่า การที่ไทยประกาศจะเข้าสู่ตลาดบนด้วยการผลิตข้าวคุณภาพดีอย่างหอมมะลิ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ตลาดข้าวไทยที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ เช่น ข้าวหอมมะลิไทย ตั้งเป้าราคาขายให้ได้ตันละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นการสวนทางกับสถานการณ์ที่ผู้ส่งออกเผชิญ เพราะขนาดราคายังไม่ถึง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ยังขายลำบาก

ดังนั้นรัฐบาลควรจรรีบลงทุนพัฒนาข้าวหอมมะลิไทย และลดต้นทุนให้เกษตรกรเหมือนรัฐบาลจีนที่ได้ลงทุนวิจัยพัฒนาข้าวหอมจีนกว่า 20 สายพันธุ์ โดยใช้เงินงบประมาณกว่า 8,000 ล้านบาท หรือราว 4,000 ล้านบาท จนทำให้ข้าวหอมจีนบางชนิดดีกว่าข้าวหอมมะลิของไทย กระทั่งวันนี้บางมณฑลของจีนได้ประกาศไม่นำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทย ยิ่งทำให้สถานการณ์ข้าวหอมมะลิไทยมีความน่าเป็นห่วงอย่างมาก

นายชูเกียรติ กล่าวอีกว่า ฮ่องกงนิยมบริโภคข้าวคุณภาพสูง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจากไทย เดิมรัฐบาลฮ่องกงได้ดำเนินโครงการควบคุมการค้าข้าว เนื่องจากต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าฮ่องกงจะมีข้าวเพียงพอสำหรับการบริโภค และมีข้าวสำรองยามฉุกเฉินด้วย ก่อนที่ฮ่องกงจะเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) ได้ทำข้อตกลงนำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยเป็นรายปีแต่ไม่มีข้อผูกมัด

ต่อมาหลังจากที่ฮ่องกงเข้ามาเป็นสมาชิก WTO ในปี 2538 รัฐบาลฮ่องกงจะต้องเปิดให้มีการแข่งขันการค้าข้าวอย่างเสรีมากขึ้น จึงได้ทบทวนโครงการนี้ใหม่และดำเนินมาตรการเปิดเสรีการค้าข้าวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา หลังจากปี 2546 รัฐบาลฮ่องกงได้ยกเลิกข้อกำหนดในการนำเข้าข้าวและปล่อยให้ราคาข้าว จำนวนของผู้ประกอบการ และส่วนแบ่งตลาดขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของการแข่งขันอย่างเสรีในตลาดทำให้จำนวนผู้ค้าข้าวเพิ่มขึ้นจาก 50 รายในปี 2546 เป็นประมาณ 103 รายในปี 2552

ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนครโอจิมินท์ รายงาน ว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2553 เวียดนามสามารถส่งออกข้าวไปยังฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่มูลค่า 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกือบเท่ามูลค่าส่งออกข้าวไปยังฮ่องกงปี 2552 ทั้งปี (มูลค่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนในครึ่งปีหลังมีนักธุรกิจจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงมีแผนจะนำเข้าข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีผลให้การส่งออกข้าวของเวียดนามในปี 2553 ขยับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่การค้าเวียดนามได้ส่งสัญญาณให้ผู้ส่งออกข้าวให้ความสำคัญต่อคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์และการส่งมอบสินค้าตามเวลา

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

หกรายแบ่งเค้กข้าวถุงธงฟ้า

ในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาจัดทำข้าวถุงธงฟ้าโดยเป็นข้าวขาว 5% บรรจุถุง 1 ก.ก. จำนวน 60 ล้านถุง ปริมาณ 60,000 ตัน (600,000 กระสอบ) เพื่อแจกฟรีให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย ตามโครงการข้าวเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบรอบปีแห่งการบรมราชาภิเษก ปีที่ 60

โครงการนี้ กรมมีมติอนุมัติตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ซึ่งมีนายไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเสนอมาเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2553

ปรากฏหลังการเปิดซองเสนอราคา มีผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 6 ราย รายละเอียด 10 ล้านถุง ได้แก่ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด, บริษัท พงษ์ลาก จำกัด, บริษัท เอกไรซ์ จำกัด, บริษัท นครสวรรค์ค้าข้าว จำกัด และบริษัท อีสเทิร์นไรซ์ จำกัด ทั้ง 6 รายเสนอราคาอยู่ระหว่าง 87 สตางค์-1.50 บาท โดย ผู้ประกอบการทั้งหมดจะต้องรับมอบข้าวจากโกดังกลางของรัฐบาลไปเก็บไว้ในโกดังตนเอง เพื่อปรับปรุงคุณภาพและบรรจุถุง

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์กำหนด ให้ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องส่งมอบข้าวถุงให้หมดภายใน 4 งวด โดยลดครั้งแรกกำหนดไว้วันที่ 12 สิงหาคม 2553 ปริมาณ 6 ล้านถุง ส่วนที่เหลืออีก 3 งวดส่งมอบเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2553 ครั้งละ 18 ล้านถุง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในเดือนธันวาคม 2553 หากส่งมอบไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ผู้ประกอบการต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 2 ของมูลค่าข้าวที่ค้างส่งมอบ ข้าวถุงจำนวนนี้จะมอบให้องค์กรทหารผ่านศึกฯ เป็นผู้กระจาย ไปยังประชาชนตามมติ กรม.

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการประมูลจัดจ้างทำข้าวถุงธงฟ้าในครั้งนี้ แม้ว่าผลการประมูล จะกระจายไปยังผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ในปริมาณที่เท่ากัน แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่รายเล็กกำลังการผลิตน้อยจะผลิตข้าวถุงได้ไม่ทันตามกำหนด ซึ่งองค์การคลังสินค้า (อคส.) จะต้องกำหนดวิธีการดูแลให้รอบคอบเพราะที่ผ่านมาเคย มีผู้ประกอบการที่ประมูลจัดจ้างปรับปรุงข้าวไม่ทันตามกำหนดแล้วทั้งสัญญา

"ประเด็นที่น่าห่วงอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การวางหลักทรัพย์ค้ำประกันเพียง 5% ของมูลค่าค่าแรง เช่น ถ้ารับปรับปรุงถุงละ 80 สตางค์ จะคิดเป็นเงินประกัน 400,000 บาท ขณะที่ข้าวรัฐบาลอยู่ในมือผู้ส่งออกที่รับมอบมา มีปริมาณ 100,000 กระสอบ คิดเป็นมูลค่า 125 ล้านบาท ถือว่าเสี่ยงมาก" ด้านนายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ ประธานบริษัท พงษ์ลาก จำกัด หนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนี้ กล่าวว่า บริษัทได้เข้าร่วมเสนอราคาปรับปรุงคุณภาพ/บรรจุถุงข้าวตัดสินออกมาบริษัทได้เพียง 1 ล้านถุง จากที่เสนอไปทั้งหมด 4 ล้านถุง อัตราบรรจุถุงละ 87 สตางค์ ซึ่งภายหลังกระทรวงพาณิชย์ต่อรองได้ปรับลดลงเหลือ 80 สตางค์/ถุง ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ได้บวกกำไรมากนัก เพราะถือว่า เพื่อการสาธารณะกุศล

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

คลออดแผนคุ้มครองสิทธิ์ข้าว

นางปັນจิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไทยเสร็จแล้ว โดยแบ่งเป็น 2 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ยุทธศาสตร์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาข้าวในไทย ซึ่งจะเร่งสร้างความเข้าใจแก่นักวิจัย เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกข้าว และผู้บริโภค เรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาข้าวในประเทศ และจะนำผลการคุ้มครองไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมตลาดข้าวคุณภาพดีของไทย รวมถึงจะประเมินสถานการณ์และปัญหาข้าวไทย และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไทยที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ เช่น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไทยในต่างประเทศ โดยกรมฯ จะสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวไทยที่ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ จัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายประสานงาน หรือจ้างที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังต่างชาตินำข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย ที่อยู่ในความคุ้มครองของส่วนราชการไทยไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ รวมทั้งจะจัดจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายดำเนินการแก้ปัญหา หรือฟ้องร้อง ถ้ามีการละเมิด และจัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดท่าทีการเจรจาของไทยเรื่องการคุ้มครองข้าวไทย

สำหรับหน่วยงานที่จะร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ และภาคเอกชน เช่น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุง เป็นต้น

ที่มา แนวหน้า

เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าว ในช่วงวันที่ 1-29 ก.ค. 2553 มีจำนวน 602,342 ตัน มูลค่า 241.592 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 443,381 ตัน มูลค่า 175.626 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 29 ก.ค. 2553 มีจำนวน 3,934,035 ตัน มูลค่า 1.723 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 4,093,573 ตัน มูลค่า 1.677 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาคมอาหารรายงานว่ นับจนถึงวันที่ 23 ก.ค. ผู้ส่งออกข้าวได้รับซื้อข้าวจากเกษตรกรแล้วประมาณ 216,000 ตัน จากเป้าหมาย 1 ล้านตัน ทั้งนี้ ในฤดูกาลผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (Summer-autumn rice crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 8 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

นาย Anand Sharma รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ (Commerce and Industry Minister) กล่าวว่า มาตรการห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ (non-basmati rice) จะยังคงดำเนินต่อไป

ก่อนหน้านี้ เกษตรกรในหลายแคว้นได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้ส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิบางส่วนได้ โดยอาจจะให้เฉพาะข้าวคุณภาพสูงซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในตะวันออกกลาง โดยอาจจะกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ (The minimum export price; MEP) ที่ 800-850 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Procurement of 30,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 11 ส.ค. ศกนี้

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา รายงานว่า ปริมาณส่งออกข้าวไปต่างประเทศช่วงครึ่งปีแรกพุ่งสูงขึ้น 23 เท่า จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนม.ค.-มิ.ย.ของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวทั้งสิ้น 107,291 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 4,369 ตันในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552 และมีมูลค่าการส่งออกข้าวโดยรวมที่ 13.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก จำนวน 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

โฆษกและผู้อำนวยการสำนักงานสถิติของกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ปริมาณส่งออกข้าวของกัมพูชาที่ปรับตัวสูงขึ้นได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลในการดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้ามา

ดำเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเกษตร นอกจากนี้ รัฐบาลยังกำหนดนโยบายให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนารูปแบบการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดีกว่าเดิม ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้นและมีรายได้มากขึ้น

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

ประธานาธิบดีเบนนิโญ อาคิโน (Benigno Aquino III) ของฟิลิปปินส์ ให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการแก้ปัญหาผลผลิตข้าวล้นตลาดที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนด โดยรัฐบาลกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการแจกจ่ายข้าวนำเข้าที่ล้นสต็อกให้กับประชาชนที่ยากจน แทนการปล่อยให้ข้าวค้างสต็อกจนเสื่อมคุณภาพ พร้อมทั้งรับปากว่า มาตรการที่นำมาใช้จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสต็อกข้าวส่วนเกินที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวตกต่ำ ขณะที่องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) กำลังประเมินสถานการณ์ข้าวในสต็อกที่มีอยู่ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ประธานาธิบดีอาคิโน ระบุว่า รัฐบาลชุดก่อนนำเข้าข้าวในปริมาณที่มากเกินไป ทำให้มีข้าวค้างสต็อกอยู่เป็นจำนวนมาก ขณะที่รัฐบาลก็กำลังประสบภาวะหนี้กว่า 171,600 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 118,400 ล้านบาท) จากการนำเข้าข้าวจนถึงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา

ทางด้าน นายแอนเจลิโต บานาโย (Angelito Banayo) ผู้อำนวยการของ NFA ให้สัมภาษณ์ว่า NFA จะไม่ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวสำหรับปี 2010 นี้อีก เพราะปริมาณสต็อกข้าวของประเทศในขณะนี้เพียงพอ กับความต้องการแล้ว พร้อมทั้งระบุว่าปริมาณข้าวส่วนเกินจะมีการจัดสรรไปยังลูกจ้างของรัฐบาลโดยผ่านหน่วยงานต่างๆ และรัฐบาลท้องถิ่น ภายใต้โครงการ Food for Work โดยมอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคม (The Department of Social Welfare Development) เป็นผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ทางกรรณการว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 21 ก.ค. มีจำนวน 3.43 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 25% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.74 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยจำแนกเป็นข้าวที่อยู่ในคลังรัฐบาลประมาณ 2.02 ล้านตัน อยู่ในคลังเอกชนประมาณ 431,200 ตัน และอยู่ในครัวเรือนประมาณ 972,700 ตัน

อย่างไรก็ตาม องค์การอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่า รัฐบาลอาจจำเป็นต้องนำเข้าข้าวต่อไปในปีหน้า แม้ว่ารัฐบาลชุดก่อนได้นำเข้าข้าวมากเกินไปแล้วก็ตามในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายแอนเจลิโต บานาโย กล่าวว่า สาเหตุที่อาจทำให้ฟิลิปปินส์ต้องนำเข้าข้าวต่อไปในปีหน้านั้น ได้แก่ผลกระทบจากปรากฏการณ์ El Nino ที่มีต่อฟิลิปปินส์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ตลอดจนผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่อาจจะพัดเข้าถล่มประเทศ และสร้างความเสียหายต่อการผลิตข้าวไปจนถึงสิ้นปีนี้อย่างไรก็ตาม การนำเข้าข้าวในปีหน้าอาจลดลง หลังจากที่ในปีนี้ รัฐบาลได้ทำสัญญาซื้อข้าวไปแล้ว 2.4 ล้านตัน

ก่อนหน้านี้ ผู้อำนวยการของ NFA ระบุว่า ฟิลิปปินส์มีสต็อกข้าวเพียงพอไปจนถึงสิ้นปีนี้ และยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาขาดแคลนข้าวอย่างแน่นอน โดยในคลังของ NFA มีสต็อกสำรองถึง 57 วัน และสต็อกนอกเหนือจาก NFA อีกประมาณ 53 วัน ทั้งนี้ NFA รายงานว่า ในขณะนี้การจำหน่ายข้าวออกสู่ตลาดลดลงจากวันละ 200,000 ตัน เหลือเพียง 126,000 ตัน เนื่องจากเกิดภาวะสินค้าล้นตลาด

ดังนั้น NFA จึงมีดำริว่าจะแจ้งให้บริษัท Vinafood 2 ของเวียดนามเลื่อนการส่งมอบข้าวส่วนที่เหลือไปจนถึง 30 ก.ย. จากที่เคยเลื่อนมาจากเดือน เม.ย. มาเป็น 15 ส.ค. อย่างไรก็ตาม NFA จะตรวจสอบปริมาณข้าวในคลังก่อนว่ามีมากน้อยเพียงไร ก่อนที่จะแจ้งไปยังเวียดนาม

ที่มา Riceonline.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) คาดหมายว่า สต็อกข้าวของญี่ปุ่น เมื่อสิ้นสุดเดือน มิ.ย. ปี 2011 จะมีปริมาณรวมถึง 3.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 3.16 ล้านตัน (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2010) ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงสุดนับจากปี 2003 ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันอัตราการบริโภคข้าวมีปริมาณ

ลดลง ซึ่งจากการที่ญี่ปุ่นมีอุปทานมากขึ้นนี้เอง จึงคาดว่าจะส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวลดลง และอาจจะทำให้เกษตรกรในประเทศลดการเพาะปลูกลงด้วย

ทั้งนี้ ทางกรมการค้าภายในปีนี้มีผลผลิตข้าวประมาณ 8.13 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากจำนวน 8.15 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า

หลังจากที่ญี่ปุ่นเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก ทำให้มีภาระผูกพันที่จะต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศแม้ว่าจะสามารถผลิตข้าวได้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศก็ตาม โดยญี่ปุ่นจะต้องนำเข้าข้าวภายใต้ระบบ Minimum market access จำนวนปีละ 770,000 ตัน (ข้าวกล้อง) ซึ่งนับตั้งแต่เดือน เม.ย. ปี 1995 มาจนถึงเดือน มี.ค. 2010 มีการนำเข้าข้าวแล้ว 10.12 ล้านตัน โดยมีการจำหน่ายออกสู่ตลาดสำหรับการนำไปแปรรูปอาหารจำนวน 3.52 ล้านตัน นำไปบริโภคให้ประเทศที่ 3 จำนวน 2.53 ล้านตัน จำหน่ายเป็นอาหารสัตว์จำนวน 1.8 ล้านตัน ส่วนที่เหลืออีประมาณ 1.08 ล้านตัน จำหน่ายไปเพื่อการบริโภคในครัวเรือน (Table rice)

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มี.ค. ญี่ปุ่นมีสต็อกข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวน 970,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 1.1 ล้านตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพิธีอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ประกาศเมื่อวันที่ 1 ส.ค. ว่าจะประมูลซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน โดยกำหนดจะปิดรับข้อเสนอในวันที่ 15 ส.ค. และข้อเสนอต่างๆของผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 22 ส.ค. ศกนี้

ทั้งนี้ เมื่อเดือนที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 150,000 ตัน จากที่ได้เปิดการประมูลเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2553 และได้ปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 4 ก.ค. โดยตกลงซื้อข้าวขาวจำนวน 120,000 ตัน จากประเทศไทยในราคา 488.85 เหรียญสหรัฐต่อตัน และซื้อจากอินเดียจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 440 เหรียญสหรัฐต่อตัน

คณะกรรมการรัฐพิธีอิรัก ระบุว่า ในปีนี้ได้ตกลงซื้อข้าวสาลีจำนวน 2 ล้านตัน และข้าว 730,000 ตัน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคข้าวสาลีปีละ 4.25 ล้านตัน และ ข้าว 1.2 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com